



อย่าให้ประชาชนเบื่อหน่าย

ภายหลังนายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นประธานสภา ทางสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ส่งหนังสือแจ้งสมาชิกนัดประชุมรัฐสภาในวันที่ 5 มิถุนายน โดยเวลา 09.00 น. จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ สส.ใหม่ 4 คน ได้ปฏิญาณตนเข้าปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นเวลา 11.00 น. จะประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี โดยใช้ห้องประชุมของบริษัททีโอทีเป็นสถานที่ประชุม

จะว่าไปแล้วสถานการณ์ทางการเมืองไทยยังคงร้อนแรงมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะข่าวการจับขั้วพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่พลิกไป-มา ไม่มีความชัดเจนแน่นอน สร้างความอึดอัดใจให้กับประชาชนที่อยากจะได้เห็นรัฐบาลใหม่โดยเร็ว

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อความอึดอัดของประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาลจำนวนทั้งสิ้น 1,137 คน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

ซึ่งผลสำรวจโดยภาพรวมแล้ว กรณีการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองมากขึ้นเพียงใด? อันดับ 1 เบื่อหน่ายมากขึ้น 76.29% เพราะ การเมืองไทยมีแต่ความขัดแย้ง แย่งชิงผลประโยชน์ ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วแต่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ บ้านเมือง

ไม่มีเสถียรภาพส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ฯลฯ อันดับ 2 เบื่อหน่ายเหมือนเดิม 19.45% เพราะหากต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน ยังคงมีทิฐิด้วยกันเหมือนเดิมเหตุการณ์ต่างๆ ก็ยังคงมีอยู่แบบนี้ต่อไปยังมองไม่เห็นหนทางแก้ไขให้ปัญหาต่างๆ กลั้กลายลงได้ ฯลฯ อันดับ 3 เบื่อหน่ายน้อยลง 4.26% เพราะอย่างน้อยก็ทำให้คนสนใจการเมืองมากขึ้น ได้เลือกตั้ง เป็นการแสดงออกทางการเมือง ฯลฯ

ด้านกรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความสุขคนไทย...สะท้อนสู่รัฐบาลใหม่ ปี 2562” เก็บข้อมูลประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,186 คน พบว่าจากคะแนนเต็ม 10 คนไทยให้คะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 2562 ที่ผ่านมา 5.06 คะแนน ขณะที่ให้คะแนนความพึงพอใจต่อการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆ (เปิดประชุมสภาการจัดตั้งรัฐบาล/ฝ่ายค้าน) 4.73 คะแนน

เมื่อถามถึงความสุขที่จะได้ หากรัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการนโยบายต่างๆ พบว่า ถ้ามีการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ มีสวัสดิการสุขภาพที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน จะทำให้คนไทยมีความสุข 8.09 คะแนน รองลงมา คือนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และนโยบายการจัดกิจกรรมให้คนไทยร่วมรักชาติ จรรโลงสังคมและวัฒนธรรม จะทำให้คนไทยมีความสุข 7.68 คะแนน เท่ากัน และนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะทำให้คนไทยมีความสุข 7.59 คะแนน

สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นข้อมูลเพียงพอที่พรรคการเมือง จะใช้ในการดำเนินนโยบายทางการเมืองต่อไปเพื่อไม่ให้ประชาชนเบื่อหน่ายการเมือง ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย